



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ยูวเกษตรกร	1	กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดใหญ่ “งานชุมนุมยูวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ยูวเกษตรกร นวัตกรรม : สร้างสรรค์เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน	เว็บไซต์ข่าวสด
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดใหญ่ “งานชุมนุมยูวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2568”	เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดใหญ่ “งานชุมนุมยูวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2568”	เว็บไซต์เดลินิวส์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	4	พัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สู่เวทีโลก	เว็บไซต์ข่าวสด
ไม้ผล	5	11-12 ก.ค.68 อ.ต.ก.พนัก กสก. ขยาย มังคุด กิโลละ 20 บาท	เว็บไซต์ข่าวสด
	6	11-12 ก.ค.68 อ.ต.ก.พนัก กสก. ขยาย มังคุด กิโลละ 20 บาท	เว็บไซต์ thaitabloid
	7	11-12 ก.ค.68 อ.ต.ก.พนัก กสก. ขยาย มังคุด กิโลละ 20 บาท	เว็บไซต์เรื่องเล่าข่าวเกษตร
ส่วนภูมิภาค8			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ไม้ผล	8	กระบี่จัดพิธีงานประชาสัมพันธ์ทุเรียน	ช่อง NBT
	9	กระบี่จัดพิธีงานประชาสัมพันธ์ทุเรียน	เว็บไซต์พัลลิกโพสต์
	10	เกษตรอำเภอเบตง ร่วมจัดรายการ “วันนี้ที่เบตง” ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้มาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน ออกสู่ตลาดจังหวัดยะลา ปี 2568 และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ผ่านทาง สวท.เบตง	เว็บไซต์ NBT Connex
ศัตรูการเกษตร	11	ราชบุรี เผ่าระวังหนอนเจาะทุเรียน ผอ.กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ	เว็บไซต์สยามรัฐ
	12	ยโสธรเกษตรอำเภอป่าติ้ว ทดสอบมันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง	เว็บไซต์สยามรัฐ
	13	ยโสธรเกษตรอำเภอป่าติ้ว ทดสอบมันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง	เว็บไซต์เสียงภูพาน
งานส่งเสริมการเกษตร	14	“ฝ้ายห้วยน้ำพร้า” พลิกดินแล้งสู่สวนเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตชาวบ้านนางพญา	เว็บไซต์ mrgonline
เกษตรยั่งยืน	15	เปิดงาน เกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน รวมสินค้าคุณภาพ สดใหม่จากฟาร์ม	เว็บไซต์ข่าวสด

←  https://www.khaosod.co.th/technologychaoban/techno-news/article_312641      

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดใหญ่ “งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรกรนวัตกรรม : สร้างสรรค์เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพยั่งยืน

10 กรกฎาคม 2568 [สุรเดช สดคมขำ](#)





กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัด “งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรกรนวัตกรรม : สร้างสรรค์เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพยั่งยืน (Innovative Farm Youth: Mindful Creativity for Sustainability)” โดยมียุวเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 500 คน

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมาเป็นเวลากว่า 72 ปี โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 – 25 ปี ที่มีความสนใจด้านการเกษตร จัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพทางการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม เน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร และมีการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ได้รับความรู้ทั้งทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้จากกลุ่มยุวเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเกิดความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในภาคการเกษตรในอนาคต

“สำหรับ ปี 2568 จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรกรนวัตกรรม : สร้างสรรค์เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพยั่งยืน (Innovative Farm Youth : Mindful Creativity for Sustainability) ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร วิทยากรและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนายุวเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 5,171 กลุ่ม สมาชิก 67,041 ราย ประกอบด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษา 5,097 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษา 48 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสม 26 กลุ่ม และเชื่อมั่นว่ายุวเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเหล่านี้จะเกิด

ความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและภาคการเกษตร นำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต

←   <https://www.dailynews.co.th/news/4903011/>

๘๘  

งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดใหญ่

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรมาเป็นเวลากว่า 72 ปี โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 – 25 ปี ที่มีความสนใจด้านการเกษตร จัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพทางการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม เน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร และมีการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ได้รับความรู้ทั้งทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้จากกลุ่มยุวเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเกิดความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในภาคการเกษตรในอนาคต

“สำหรับ ปี 2568 จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรกรนวัตกรรม : สร้างสรรค์เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู้ความยั่งยืน (Innovative Farm Youth : Mindful Creativity for Sustainability) ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร วิทยากรและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนายุวเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 5,171 กลุ่ม สมาชิก 67,041 ราย ประกอบด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษา 5,097 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษา 48 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสม 26 กลุ่ม และเชื่อมั่นว่ายุวเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเหล่านี้จะเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและภาคการเกษตร นำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต

เกษตรยั่งยืน

พัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สู่เวทีโลก

10 กรกฎาคม 2568 สุรเดช สดคมขำ



นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาต่อยอดพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวช่วยสร้างงาน สร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีช่องทางขยายผลจากอาชีพของตน เกษตรกรมองเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งเจ้าหน้าที่ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและตลาดโลก โดยยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการวางแผนการดำเนินงาน การควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2568 ได้จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพทักษะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนและเหมาะสมในระดับพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า 343 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร และในปี 2568 จะดำเนินการพัฒนาระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ สถิตินักท่องเที่ยว รายได้ ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และการให้บริการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ยกกระดานแข่งขันทางธุรกิจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่เวทีโลก... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ :

https://www.khaosod.co.th/technologychaoban/smart-agriculture/sustainable/article_312655

11-12 ก.ค. 68 อ.ต.ก.พนักกรมส่งเสริม การเกษตร ขาย มังคุด กิโลละ 20 บาท

เศรษฐกิจ



10 ก.ค. 2568 - 15:52 น.

อ.ต.ก.พนักกรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อ มังคุด จากเกษตรกร แก้ไขปัญหาราคาตกช่วยเกษตรกรภาคใต้ จัดกิจกรรมขายกิโลละ 20 บาท ระหว่าง 11-12 ก.ค. นี้

วันที่ 10 ก.ค.2568 รายงานข่าวจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคา มังคุด ภาคใต้ราคาตก ผลผลิตกระจุกตัวทยอยออกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคามังคุดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30-50 บาท แต่ ในตอนนี้ราคาตกลง เหลือประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท

ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเนื่องจากราคาขายต่ำกว่าทุน อ.ต.ก.โดยฝ่ายธุรกิจ เกษตร บูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และสำนักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ศูนย์รวบรวมผลไม่ตามฤดูกาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานช่วยระบายผลผลิตล้นตลาดกระจายออกนอกพื้นที่ และบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 2568 ณ ตลาด อ.ต.ก. (บริเวณด้านหน้าตลาด ผังโครงการหลวง) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึง ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอุดหนุนมังคุดเกษตรกรได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ :

https://www.khaosod.co.th/economics/news_9843109

อ.ต.ก. เร่งระบายน้ํามังคุดราคาตก จัดกิจกรรมขายกิโลละ 20 บาท ช่วยเกษตรกรได้ 11-12 ก.ค. นี้

โดย **ThaitabloidCrime** - 10 ก.ค. 2025

👁 1194

จากสถานการณ์ราคา มังคุด ภาคใต้ราคาตก ผลผลิตกระจุกตัวทยอยออกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคามังคุดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30-50 บาท แต่ในตอนนี้ราคาลดลง เหลือประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท

ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเนื่องจากราคาขายต่ำกว่าทุน อ.ต.ก.โดยฝ่ายธุรกิจเกษตร บูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการศูนย์รวบรวมผลไม้มตามฤดูกาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานช่วยระบายน้ํามังคุดล้นตลาดกระจายออกนอกพื้นที่ และบรรเทาปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 2568 ณ ตลาดอ.ต.ก. (บริเวณด้านหน้าตลาด ฟังโครงการหลวง) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนมังคุดเกษตรกรได้ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท



อ.ต.ก. แก้ไขปัญหามังคุดราคาตก เร่งระบายผลผลิต จัดกิจกรรมจำหน่ายมังคุดช่วย เหลือเกษตรกรภาคใต้ 11-22 ก.ค. นี้ ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร

🕒 10 ก.ค. 2025 📁 ชาวเกษตร, สไลด์

จากสถานการณ์ราคา มังคุด ภาคใต้ราคาตก ผลผลิตกระจุกตัวทยอยออกเป็นจำนวนมาก เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคามังคุดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30-50 บาท แต่ในตอนนี้ราคาตกลง เหลือประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท


ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเนื่องจากราคาขายต่ำกว่าทุน อ.ต.ก.โดยฝ่ายธุรกิจเกษตร บูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และสำนักงานเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการศูนย์รวบรวมผลไม่ตามฤดูกาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานช่วยระบายผลผลิตล้นตลาดกระจายออกนอกพื้นที่ และบรรเทาปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 2568 ณ ตลาด อ.ต.ก. (บริเวณด้านหน้าตลาด ผัสดังโครงการหลวง) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนมังคุดเกษตรกรใต้ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

https://www.youtube.com/watch?v=bE95FhxGVl

YouTube TH Search Sign in



งานประชาสัมพันธ์ ทุเรียน GI จังหวัดกระบี่

ทุเรียนทะเลหอย

กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงการตลาดทุเรียนทะเลหอย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านตำรายา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนและผลิตภัณฑ์ทุเรียน

ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา

ข้าวเต็ม ประเด็นดี

ทุเรียน GI ภูเก็ต

ศาสตราจารย์ ดร. ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หักสุตรดังกล่าวแก่ผู้สนใจ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล กระบี่ – จัดพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนทะเลหอย ทุเรียน GI

nbt NEWS NBT PHUKET TV 2.02K subscribers [Subscribe](#) [1](#) [Share](#) [Download](#)

112 views 6 days ago

กระบี่ – จัดพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนทะเลหอย ทุเรียน GI ...more

กระบี่ยกระดับ “ทุเรียนทะเลหอย” ทุเรียน GI สู่ตลาดมูลค่าสูง ปี 2568

โดย กองบก. - 9 กรกฎาคม 2025

จังหวัดกระบี่ จัดพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนทะเลหอย ทุเรียน GI จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดทุเรียนหมอนทองจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ปี 2568



วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เวลา 15.30 น. นายอังกร ศีลาเทวากุล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนทะเลหอย ทุเรียน GI จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดทุเรียนหมอนทองจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ปี 2568 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียนกระบี่ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านถ้ำน้ำจืด อ.เขาพนม จ.กระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพ โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 17,508 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 5,518 ไร่ พันธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์มูซังคิง และทุเรียนพื้นเมือง ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดกระบี่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีการจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานต่างๆ พื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งผลิตผลไม้อัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในปี 2565 ในชื่อ “ทุเรียนทะเลหอย” ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เป็นหนึ่งในของดีจังหวัดกระบี่ ปลูกในพื้นที่ตำบลปลายพระยา และตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ด้วยสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการติดดอกออกผล มีปริมาณน้ำที่เพียงพอทั้งน้ำฝนและแหล่งน้ำคุณภาพดีอย่างหนองน้ำทะเลหอยที่อุดมไปด้วยธาตุอาหาร ประกอบกับภูมิปัญญาในการปลูกและการจัดการสวนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยวิถีธรรมชาติ ส่งผลให้ทุเรียนทะเลหอยเป็นทุเรียนคุณภาพดี มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุเรียนในพื้นที่อื่นๆ “ทุเรียนทะเลหอย” รสชาदनุ่มละมุน หวาน มัน เข้มข้น คล้ายทุเรียนผสมครีมหรือนมสด เนื้อสัมผัสแห้ง สำหรับการจัดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนทะเลหอย ทุเรียน GI จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดทุเรียนหมอนทองจังหวัดกระบี่วันนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งไม้ผลคุณภาพ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย

นายอังกร ศีลาเทวากุล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การปลูกทุเรียนในจังหวัดกระบี่ มีความสำคัญมากขึ้นและมีการพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางภูมิประเทศที่มีเหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน เนื่องจากสภาพดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกกระจายตลอดปี ไม้ร้อนจัด และมีความชื้นพอเหมาะ ส่งผลให้ทุเรียนที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตมีรสชาติหวานมัน กลิ่นหอมเฉพาะตัว นอกจากนี้ ด้วยความตั้งใจ ความวิริยะอุตสาหะของพี่น้องเกษตรกร คือหัวใจสำคัญในการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ส่งผลให้ทุเรียนของจังหวัดกระบี่ มีคุณภาพ และมาตรฐาน อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในปี 2565 คือ ทุเรียนทะเลหอย โดยการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรชาวปลายพระยาและเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ “ทุเรียนทะเลหอยทุเรียนคุณภาพ” ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ทุ่มเทในการผลิตทุเรียนคุณภาพอีกด้วย

เกษตรอำเภอเบตง ร่วมจัดรายการ “วันนี้ที่เบตง” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาคูเรีย่นอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดยะลา ปี 2568 และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ผ่านทาง สวท.เบตง

เกษตรอำเภอเบตง ร่วมจัดรายการ “วันนี้ที่เบตง” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาคูเรีย่นอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดยะลา ปี 2568 และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ผ่านทาง สวท.เบตง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้นางสาวพรพรรณ มณีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววินัส ศักดิ์สองเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดรายการ “วันนี้ที่เบตง” ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตง FM 93 MHz ซึ่งออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 10.07 – 11.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Liveสด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook สวท.เบตง News เวลา 22.07 – 23.00 น. โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้มาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาคูเรีย่นอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดยะลา ปี 2568 และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาดานะ-แมเราะ (ข้างโรงไฟฟ้า กม.7)

ราชบุรี เผ่าระวังหนอนเจาะ ทุเรียน ผอ.กองส่งเสริมอารักขาพืชและ จัดการดินปุ๋ย นำเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ



🕒 10 กรกฎาคม 2568 08:27 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไป

ผอ.กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจหนอนเจาะทุเรียนใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเผ่าระวังแมลงศัตรูพืชที่อาจจะไปทำลายผลทุเรียน เบื้องต้นยังไม่พบการแพร่ระบาด พร้อมให้ข้อมูลแนวทางป้องกัน

9 ก.ค. 68 นางดวงสมร พงุฑตมิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช โดยเทคโนโลยีรังสี นางสาวมาลินี หนุงาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แปลงปลูกทุเรียนในพื้นที่ ต.บางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งแปลงดังกล่าวมีการปลูกทุเรียนอยู่ประมาณ 60 ไร่ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ธานี นกกระจิบ สาลิกา มูซังคิง และอีกหลายสายพันธุ์ ขณะนี้กำลังให้ผลผลิตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุด

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์การตรวจสอบศัตรูของทุเรียนมาติดตั้งภายในสวนของเกษตรกรในช่วงเย็น มีการติดตั้งไฟสี 2 จุด ใช้สีที่แตกต่างกัน มีการติดตั้งตัวจอผ้าพร้อมกับติดตั้ง ไฟมูวไลท์ หลอดสีเหลืองลักษณะแสงจะสว่างได้ไกล และติดตั้งไฟสีแบล็คไลท์สีน้ำเงินม่วง เป็นช่วงคลื่นแสงที่แมลงจะรับรู้ไว้นำมาติดตั้งใกล้ ๆ ต้นทุเรียน เพื่อทำการตรวจสอบศัตรูของทุเรียนในแปลงว่ามีชนิดไหนบ้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธี

นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การดูแลแมลงจะมีหลากหลาย จะมีตระกูลผีเสื้อและก็เป็นตระกูลของด้วง มีตระกูลที่ค่อนข้างใหญ่ อยู่ในวงศ์ของศัตรูพืช ซึ่งกิจกรรมที่ทำอยู่ด้านหลัง จะเป็นเรื่องการสำรวจเพื่อการพยากรณ์ จะใช้ปืนกับดักแสงไฟ ตัวผีเสื้อหรือตัวแมลงจะตอบสนองต่อช่วงคลื่นแสงอยู่แล้ว จะมีพฤติกรรมการเล่นแสงไฟ การที่จะพยากรณ์ส่วนของศัตรูพืช หรือตัวแมลงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือในแปลง จะใช้กับดักแสงไฟดูความหลากหลายของแมลง ดูจำนวนประชากรของแมลงว่ามีมากน้อยแค่ไหน ดูที่แมลงเป้าหมายที่มีอยู่ในพื้นที่ มีศัตรูพืชอะไรบ้าง แล้วจึงมาดูตัวศัตรูพืชที่มีนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน มีส่วนของการทำลายพืชผลรุนแรงมากแค่ไหน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายมากแค่ไหน จึงค่อยมาดูเรื่องวิธีการจัดการ เบื้องต้นเป็นการพยากรณ์ให้ทราบว่าในพื้นที่เจอศัตรูอะไรบ้าง ถ้าเจอแล้วจะมีการจัดการ และความแตกต่างของศัตรูพืชนั้น ๆ แต่ละพื้นที่

นางดวงสมร พงุฑตมิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ อ.ปากท่อ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกสู่ท้องตลาด ด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรเพราะการปลูกทุเรียนจะมีแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนเจาะทุเรียน จ.ราชบุรี กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาด แต่ถ้าเทียบกับภาคตะวันออก ราชบุรีคือน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการ จึงเป็นห่วงเรื่องการกำจัด ป้องกันหนอนเจาะทุเรียน มีการระบาดกันบ้างมัย ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเคยได้รับรายงานจากภาคอื่นว่า เคยมีการระบาดของหนอนเจาะทุเรียนอยู่ จึงพาทีมงานมาที่สวนทุเรียนพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อสำรวจว่าในส่วนมีการระบาดของหนอนเจาะทุเรียนหรือไม่ ถ้าพบผีเสื้อที่เป็นตัวหนอนเจาะทุเรียนจะได้ควบคุมถือเป็นการเผ่าระวังเชิงลึก

หากมองในแง่เศรษฐกิจ ตอนนี้ถ้าดูตัวเลขพื้นที่ปลูกของราชบุรี มีพื้นที่ปลูกกว่า 5,000 ไร่ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.จอมบึง แต่พื้นที่เก็บเกี่ยวที่ออกลูกแล้ว มี 1,600 กว่าไร่ ค่าเฉลี่ยของผลผลิตทุเรียนราชบุรีอยู่ที่ 1,131 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเอาตัวเลขมาคูณกันแล้วคูณด้วยราคาที่เกษตรกรจะขายได้ ราคาปีนี้อาจไม่แรง เท่าที่คุยอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาทเศษ คุณแล้วมีมูลค่า กว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เข้ามือเกษตรกรราชบุรี แต่ถ้าเกิดการระบาดของหนอนเจาะทุเรียนแล้วเกษตรกรขายไม่ได้ หรือ สร้างความเสียหายทุเรียนที่มีหนอนเจาะก็ขายไม่ได้ หรือ นำไปแกะแช่แข็ง ราคาถูก มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทจะหายไป และตัวแมลงจะมีวงจรเวียนในสวนทุเรียนได้เป็นปีจะขยายแพร่พันธุ์ไปอีก โดยผีเสื้อหนอนเจาะทุเรียน 1 ตัว สามารถวางไข่ได้อย่างน้อย 100 -200 ฟอง และจะขยายแพร่ไปยังแปลงข้างเคียงอย่างรวดเร็ว

กรณีถ้าพบจะดูความหนาแน่น ความรุนแรงของการระบาด โดยจะนับแมลงว่ามีตัวแมลงอะไรบ้าง ส่วนกรณีหากไม่พบก็จะให้ความรู้เกษตรกรให้หมั่นสำรวจ ถ้าทุเรียนมีรอยหนอนเจาะลูกให้รีบแจ้งที่เจ้าหน้าที่จะได้เฝ้าระวังร่วมกัน

ส่วนกรณีถ้าพบตัวแมลงศัตรูก็จะแจ้งเตือนเกษตรกร ให้คำแนะนำในการกำจัด ซึ่งจะต้องดูความรุนแรงว่าถ้าสารชีวภัณฑ์หรือ แมลงที่เป็นแมลงศัตรูหนอนเจาะทุเรียนสามารถควบคุมกันได้ก็ใช้วิธีนี้ แต่ถ้ารุนแรงจนเอาไม่อยู่ถึงขั้นตอนใช้สารเคมี ก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีในการควบคุม ข้อดีของที่นี่คือ มีการเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนมีการประชุมกันเป็นประจำ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการป้องกันศัตรู ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจพื้นที่ จัดการให้สวนมีความสะอาดอยู่เสมอ

ทั้งนี้จากการติดตั้งอุปกรณ์สำรวจตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางดึก มีการประเมินสถานการณ์และสำรวจ ยังไม่พบผีเสื้อหนอนเจาะทุเรียน ขณะเดียวกันแมลงที่พบตั้งแต่ช่วงค่ำมีจำนวนชนิดน้อยไม่มีความหลากหลาย คาดการณ์ว่าบริเวณภายนอกรอบสวนมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะ ทำให้เหลือแมลงไม่กี่ชนิด ทางผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ด้วย

ยโสธรเกษตรอำเภอป่าดิว ทดสอบ มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง



🕒 10 กรกฎาคม 2568 10:43 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไป

นายจักรกริช ธิมาชัย เกษตรอำเภอป่าดิว ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรปี 2568 กิจกรรมการทดสอบมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ที่แปลงของ นายคณพศ อริรัชย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเจา อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร พื้นที่ปลูกจำนวน 4 ไร่ และกิจกรรมแปลงมันสำปะหลังพันธุ์ดี จำนวน 2 แปลง

ทั้งนี้ มีการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นพันธุ์ต้านทานและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ระยะเวลา 7 ระยะเวลา 72 KU50 และอิทธิ 3 เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งท่อนพันธุ์สะอาดและได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ รวมถึงเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเสริมสร้างรายได้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

<https://www.siengphupan.com/news/223246/>

ข่าวรายวัน

ยโสธรเกษตรอำเภอป่าดิวทดสอบมันสำปะหลัง ต้านทานโรคใบด่าง

🕒 กับข่าวเสียงพูน 🕒 6 วัน ago 1 min read

นายจักรกริช ธิมาชัย เกษตรอำเภอป่าดิว ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรปี 2568 กิจกรรมการทดสอบมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ที่แปลงของ นายคณพศ อริรัชย์ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเจา อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร พื้นที่ปลูกจำนวน 4 ไร่ และกิจกรรมแปลงมันสำปะหลังพันธุ์ดี จำนวน 2 แปลง

ทั้งนี้ มีการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นพันธุ์ต้านทานและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ระยะเวลา 7 ระยะเวลา 72 KU50 และอิทธิ 3 เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งท่อนพันธุ์สะอาดและได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ รวมถึงเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเสริมสร้างรายได้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

หน้าหลัก / การเมือง / ข่าวประชาสังคม

“ฝายห้วยน้ำพร้าว” พลิกดินแล้งสู่สวนเศรษฐกิจ ยก ระดับชีวิตชาวบ้านนางพญา

เผยแพร่: 9 ก.ค. 2568 16:03 | ปรับปรุง: 9 ก.ค. 2568 16:03 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ฝายห้วยน้ำพร้าว” โครงการพระราชดำริ สร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ“ทุเรียนหมอนทองนางพญา” สร้างรายได้กว่า 73 ล้านบาทต่อปี ยกกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกรมีรายได้ มีน้ำใช้ มีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน

นางสาวบัวหา อินปาจร ราษฎรตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยในระหว่างต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายศุภรัชต์ อินทรารุช รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายห้วยน้ำพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมาว่า เดิมครอบครัวปลูกข้าวโพดเป็นพืชเชิงเดี่ยว เพราะพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ แต่รายได้ก็ยังไม่ดี หลังจกมีโครงการฝายห้วยน้ำพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้พื้นที่มีน้ำเพียงพอที่จะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ โดยพื้นที่ 19 ไร่ แบ่งมาปลูกข้าว กข.10 จำนวน 4 ไร่ สำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วน 15 ไร่ ที่เหลือ ได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองนางพญา 300 ต้น แซมด้วยลองกอง อะโวคาโด และกาแฟ

ad

“ปีที่ผ่านมา ทุเรียนให้ผลผลิต 4,000 – 5,000 กิโลกรัม ขายได้ราคา 80 - 90 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อรวมกับผลผลิตของพืชอื่นๆ ทำให้มีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี ซึ่งดีกว่าเมื่อก่อนที่ปลูกข้าวโพดอย่างเดียว ตอนนี้นี่มีน้ำมีคลอง มีฝายกั้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ดีใจที่มีโครงการฝายห้วยน้ำพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก ผลผลิตดีมีคุณภาพ รายได้ก็ดีขึ้น ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก มีบ้าน มีรถ มีเงิน สามารถส่งลูกเรียนหนังสือในระดับสูงขึ้นได้อย่างไม่ขัดสน และชาวบ้านทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในโครงการร่วมกันอย่างทั่วถึง” นางสาวบัวหา อินปาจร กล่าว

สำหรับการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการนั้น นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดอุดรดิษฐ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิษฐ์ ได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง นับตั้งแต่การนำพันธุ์พืชที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศ มาส่งเสริมให้ราษฎรเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น คือ ทูเรียนหอมทองนางพญา ซึ่งพัฒนาพันธุ์มาจากทูเรียนพันธุ์หอมทอง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 875 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่

“มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิธีการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างกลไกการตลาดให้เกษตรกร อาทิเช่น ทูเรียนที่ปลูกบนพื้นที่เนินเขาจะมีความชื้นหน้าดินดี เพราะมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ ๆ ทำให้ทูเรียนมีรสชาติอร่อย หวาน มัน เนื้อแห้ง แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ และรูปทรงก็ออกมาสวยงาม สำหรับกาแฟได้ส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์โรบัสต้า ตอนนี้มีประมาณ 76 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 97 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 7.38 ตัน สร้างรายได้ประมาณ 184,397 บาทต่อปี โดยปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาแฟนางพญา และกลุ่มแปลงใหญ่ทูเรียนตำบลนางพญา เพื่อให้การผลิตทูเรียนคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการและจัดการด้านการตลาด ซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเต็มที่” นายเอนก ชื่นอารมณ์ กล่าว

โครงการฝายห้วยน้ำพร้าวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริกับนายสุเมธ ดันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ความว่า “ให้พิจารณาประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำพร้าว ตำบลนางพญา และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะเรื่องคมนาคม รวมทั้งให้การช่วยเหลือในเรื่องสาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการชลประทานตามความเหมาะสม”

สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างในปี 2536 โดยเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ระบบส่งน้ำความยาว 2,095 เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิษฐ์ จำนวน 500 ไร่ เกษตรกร 86 ครัวเรือน ปลูกข้าวนาปี พันธุ์กข10 ในเขตชลประทาน 200 ไร่ ให้ผลผลิต 450 - 500 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้รวม 940,000 บาท สำหรับทูเรียนพันธุ์หอมทองนางพญา มีเกษตรกรที่เพาะปลูก 175 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 1,885 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 875 ไร่ มีผลผลิตที่เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่ สร้างรายได้รวม 73,500,000 บาท/ปี รวมถึงกาแฟมีเกษตรกรเพาะปลูก 25 ครัวเรือน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 97 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้รวม 184,000 บาท/ปี ทั้งนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดสรรน้ำให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงรวมถึงช่วยกันบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เปิดงาน เกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตร ยั่งยืน รวมสินค้าคุณภาพ สดใหม่จาก ฟาร์ม

9 กรกฎาคม 2568 – ที่ลาน โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายบันดาล สติรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน”

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จัดงาน “เกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดให้พี่น้องเกษตรกร สร้างแรงจูงใจในการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2566 – 2570 การพัฒนาที่มีเป้าหมาย “เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ค.68

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม มีผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทำให้ไม่มีเสถียรภาพ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด จึงมีการส่งเสริมการบริโภค ผลไม้ ผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าเกษตรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ได้แก่ หอยนางรม ไข่เค็มไชยา เงาะโรงเรียนนาสาร และขมิ้นชัน จากเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่คัดสรรของดีมีคุณภาพ และมาตรฐาน นำมาออกบูธ ภายในงาน “เกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด สดใหม่จากฟาร์ม (Fresh From Farm) ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มโอกาส และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อีกทางหนึ่ง

นายชัยพร นุกัถ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า กว่า 50 ร้าน อาทิ ผลไม้สด ผักสด สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย นิทรรศการด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วันละ 2 รอบเช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ การทำสมุนไพร ขาดมสมุนไพร ไข่เค็มทำได้ เทมเป้ ดันอ่อน ผัก และการเสียบยอดทุเรียน

พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย นานาที่ทอง นานาโชค กับสินค้าราคาพิเศษ

วันที่ 9 ก.ค.68 เวลา 16.00 -17.00 น. ทุเรียน ลูกละ 100 บาท

วันที่ 10 ก.ค.68 เวลา 15.00 -16.00 น. มังคุด ลูกละ 10 บาท

วันที่ 11 ก.ค.68 เวลา 15.00 -16.00 น. เงาะ ลูกละ 10 บาท

วันที่ 12 ก.ค.68 เวลา 15.00 – 16.00 น. ไข่ไก่ แผลงละ 80 บาท

วันที่ 13 ก.ค.68 เวลา 15.00 -16.00 น. ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

และโซนถ่ายรูปที่ระลึกสุดเก๋ กับน้องคนดีและลุงชื่นใจ พบกับ Influencerชื่อดังของภาคใต้ร่วมสร้างสีสันภายในงาน

วันที่ 9 ก.ค. 68 หลิมชวไร่ และสุณา Channel

วันที่ 10 ก.ค. 68 แหลงเล่า By Jury

วันที่ 12 ก.ค. 68 นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยของพี่น้องเกษตรกรและส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้า ของดีบ้านเรา ผลิตผลจากเกษตรกร โดยตรง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ระดับประเทศอย่างมั่นคงต่อไป